

UBND TỈNH HÀ GIANG
BAN CHỈ ĐẠO PCTP, TNXH
VÀ THỰC HIỆN PHONG
TRÀO TOÀN DÂN BVANTQ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /BCĐ-NCPC

Hà Giang, ngày tháng năm 2024

V/v tăng cường triển khai các biện pháp kiểm chế tội phạm; phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước

Kính gửi:

- Các sở, ngành thành viên Ban chỉ đạo 138 tỉnh;
- Ban chỉ đạo 138 các huyện, thành phố.

Từ đầu năm đến nay, Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh (Ban chỉ đạo 138) đã có nhiều văn bản chỉ đạo về công tác bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn; triển khai các đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo đảm an ninh, an toàn cho nhân dân vui xuân, đón Tết và các lễ hội đầu năm.

Tuy nhiên, qua theo dõi trong quý I năm 2024, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn chưa được kiểm chế, kéo giảm theo chỉ đạo của Ban chỉ đạo 138 Trung ương. Nổi lên là các hành vi như: Cố ý gây thương tích (06 vụ), Trộm cắp tài sản (10 vụ), Hiếp dâm, dâm ô (11 vụ), Cướp tài sản (03 vụ), Lừa đảo chiếm đoạt tài sản (04 vụ), Đánh bạc (22 vụ); tội phạm về ma túy phát hiện, bắt giữ 33 vụ (tăng 11 vụ so với cùng kỳ năm 2023), tình trạng tái trồng cây thuốc phiện vẫn diễn ra ở một số địa phương (Yên Minh, Đồng Văn, Mèo Vạc, Hoàng Su Phì...); tội phạm về kinh tế, tham nhũng 21 vụ (tăng 15 vụ so với cùng kỳ), bắt, khởi tố 28 cán bộ, đảng viên. Tình hình tai, tệ nạn xã hội chưa được kiểm chế, nhất là nạn tự tử (11 vụ/11 người chết); tai nạn giao thông (23 vụ/18 người chết) tăng cả 03 tiêu chí; tai nạn thương tích (19 vụ/19 người chết); đuối nước (03 vụ/03 người chết).

Trước tình hình trên, để kéo giảm tình hình tội phạm và tai, tệ nạn xã hội trên địa bàn, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Ban chỉ đạo 138 Trung ương giao ngay từ những tháng đầu năm. Trưởng Ban chỉ đạo 138 tỉnh yêu cầu các ngành thành viên Ban chỉ đạo tỉnh và Ban chỉ đạo 138 các huyện, thành phố thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

1. Đối với công tác phòng, chống tội phạm

- Tiếp tục chỉ đạo, triển khai quyết liệt, hiệu quả các văn bản chỉ đạo về công tác phòng, chống tội phạm, trọng tâm là¹. Chủ động hơn nữa trong công tác

¹ Kế hoạch số 31/KH-BCĐ, ngày 02/02/2024 của Ban Chỉ đạo 138 tỉnh về thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2024; Kế hoạch số 28/KH-BCĐ, ngày 01/02/2024 của Ban Chỉ đạo 138 tỉnh về thực hiện

nắm tình hình trong nội bộ cơ quan đơn vị, phát hiện những sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý nhà nước đối với nhiệm vụ, lĩnh vực công tác do cơ quan, đơn vị mình phụ trách. Tăng cường công tác quản lý cán bộ, đảng viên, các lĩnh vực nhạy cảm dễ phát sinh tội phạm như quản lý kinh tế, văn hoá, xã hội, tài nguyên, khoáng sản...

- Tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống các loại tội phạm và vi phạm pháp luật; vận động, giáo dục cán bộ, đảng viên và người dân thượng tôn pháp luật và nâng cao ý thức tự phòng, tự bảo vệ. Đấu tranh, trấn áp mạnh các loại tội phạm về trật tự xã hội (TTXH), kinh tế, tham nhũng, ma túy; các tai, tệ nạn xã hội, nhất là cờ bạc, mại dâm, các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông (TTATGT); phấn đấu kéo giảm tội phạm về TTXH, các tai, tệ nạn xã hội. Cơ quan, đơn vị, địa phương nào để tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật gia tăng, phức tạp, người đứng đầu đơn vị, địa phương đó phải chịu trách nhiệm trước đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh và Trưởng Ban chỉ đạo 138 tỉnh.

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về ANTT, nhất là những lĩnh vực dễ phát sinh tội phạm. Tăng cường công tác phối hợp, kiểm tra giữa các ngành thành viên với Ban chỉ đạo 138 các huyện, thành phố đã được phân công phụ trách. Ban chỉ đạo 138 các huyện, thành phố cần có giải pháp cụ thể trong việc chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về TTXH, ma túy đã được xác định trong năm 2024.

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, các sở, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên triển khai thực hiện có hiệu quả các Chương trình, Dự án trong chương trình mục tiêu về phòng chống tội phạm, bảo đảm ANTT, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy trong tình hình mới. Rà soát, nhân rộng các mô hình tự quản về ANTT, xã không có tội phạm, tệ nạn ma túy; làm tốt công tác hòa giải ở cơ sở.

(Các sở, ngành thành viên Ban chỉ đạo 138 tỉnh, Ban chỉ đạo 138 các huyện, thành phố tổ chức thực hiện thường xuyên).

2. Đối với công tác phòng, chống tai nạn, thương tích, đuối nước

- Các sở, ngành thành viên Ban chỉ đạo 138 tỉnh, Ban chỉ đạo 138 các huyện, thành phố triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách pháp luật về thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em, trọng tâm là Chỉ thị số 23/CT-TTG ngày 26/5/2020 của Thủ tướng chính phủ về tăng cường các giải pháp bảo đảm và thực hiện quyền

công tác phòng, chống mua bán người; Kế hoạch phòng chống ma túy năm 2024 trên địa bàn tỉnh. Kế hoạch xây dựng xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ ANTT; Kế hoạch phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, năm 2024; Công văn chỉ đạo về đấu tranh phòng, chống tội phạm mới nổi; chỉ đạo về phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và nạn tự tử trên địa bàn; Các ý kiến chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về phòng, chống cán bộ đảng viên vi phạm pháp luật, vi phạm trật tự an toàn giao thông...

trẻ em và bảo vệ trẻ em; Kế hoạch số 219/KH-UBND ngày 28/7/2021 của UBND tỉnh về phòng, chống tai nạn thương tích tại cộng đồng tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2021-2025; huy động sự tham gia, hỗ trợ của cộng đồng và các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác phòng, chống tai nạn, thương tích; 100% huyện/thành phố và các xã/phường/thị trấn lồng ghép các hoạt động phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em, phòng chống đuối nước, tai nạn giao thông trong xây dựng cộng đồng an toàn.

- Tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về kiến thức và kỹ năng phòng chống tai nạn, thương tích, phòng, chống đuối nước, các biện pháp kỹ năng sơ, cấp cứu đến từng hộ gia đình, thôn, bản, tổ dân phố, nhất là các cơ sở giáo dục, trường học trên địa bàn, đến cha mẹ, trẻ em, học sinh và cộng đồng dân cư; nội dung, hình thức tuyên truyền phải phù hợp với từng đối tượng, địa bàn cụ thể, phải tập trung làm rõ về sự cần thiết quan tâm, giám sát của cộng đồng, của người lớn trong quản lý chặt chẽ trẻ em trong thời gian không đến trường, nhất là dịp hè, thời gian bão lũ, thiên tai. Kết hợp tuyên truyền giữa các phương thức truyền thống với mạng xã hội để phổ biến kiến thức pháp luật, chính sách về phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước bảo đảm an toàn cho trẻ em.

- Quan tâm đầu tư các nguồn lực về cơ sở vật chất, kinh phí tạo môi trường vui chơi lành mạnh cho trẻ em; tổ chức, phối hợp tổ chức các hoạt động rèn luyện thể dục, thể thao, vui chơi giải trí trong dịp hè; nhất là mở các lớp dạy kỹ năng an toàn trong môi trường nước, phòng chống cháy nổ, tai nạn giao thông, tai nạn lao động và bạo lực học đường; vận động khuyến khích gia đình cho trẻ em tham gia các lớp dạy bơi an toàn, phòng chống cháy nổ, cứu hộ cứu nạn, phòng chống xâm hại trẻ em....

- Rà soát, cảnh báo kịp thời các địa điểm (hồ nước, ao, sông suối, khu vực nước sâu, nguy hiểm, công trình chứa nước) có nguy cơ tai nạn đuối nước để triển khai các biện pháp phòng ngừa, bảo đảm an toàn cho trẻ (như làm rào chắn, biển nhắc nhở, cảnh báo,...). Các lực lượng chức năng đẩy mạnh các biện pháp thực thi pháp luật bảo vệ quyền lợi trẻ em, phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn các hành vi phạm tội liên quan đến trẻ em; phối hợp, huy động sự vào cuộc của các cấp, các ngành có biện pháp hành động cụ thể, thiết thực về phòng chống tai nạn thương tích, tai nạn giao thông, phòng chống đuối nước.

(Các sở, ngành: Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Giáo dục và Đào tạo; Y tế; Công an; Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Thông tin và Truyền thông; Tỉnh đoàn; các thành viên Ban Chỉ đạo 138 tỉnh, Ban Chỉ đạo 138 các huyện, thành phố tổ chức thực hiện quyết liệt thường xuyên).

3. Căn cứ chỉ đạo trên, yêu cầu các thành viên Ban chỉ đạo 138 tỉnh, Ban chỉ đạo 138 các huyện, thành phố tổ chức quán triệt, cụ thể hoá để triển khai thực hiện nghiêm túc.

Giao Công an tỉnh, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc đánh giá kết quả thực hiện của các thành viên Ban chỉ đạo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Văn phòng BCA (Cơ quan TTr BCD 138 CP);
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NCPC, CAT (CQTTr)

TRƯỞNG BAN

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH
Trần Đức Quý